

"พฤษภาคมหาโชค " เชิญเพื่อนร่วมโลก ขจัดโศก ด้วย " พิธี

นำเสนอเมื่อ : 1 พ.ค. 2552

เพื่อน้อมนำสันติสุขสู่มวลมนุษยชาติ ร่วมกันจรรโลงศาสน์ด้วยสวดมนต์คัมภีร์

พิธี 'สวดมนต์มหายาน' 'คัมภีร์ 400 ปี' '
เพื่อสุขสวัสดิ์' คนไทย

เดือน พ.ศ. นี้ ประเทศไทยเรามีวันสำคัญหลายวัน รวมถึง “วันสำคัญที่สุดในทางพระพุทธศาสนา” คือ “วันวิสาขบูชา” วันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า 3 ประการคือ เป็นวันประสูติ ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า และปรินิพพาน และโดยความหมายนั้นวันวิสาขบูชาหมายถึงการบูชาในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6

วิสาขบูชาปี 2552 นี้มีการจัดกิจกรรมหลายอย่างหลายที่

รวมถึง “เทศกาลวิสาขบูชากาญจนาภิเษก” ที่น่าสนใจ !!

ทั้งนี้ เทศกาลวิสาขบูชาเทศกาลนี้มีชื่องานเต็ม ๆ ว่า “เทศกาลวิสาขบูชากาญจนาภิเษก พระโพธิสัตว์กวนอิม” ซึ่งไม่ใช่แค่จัดเฉพาะวันวิสาขบูชา 15 ค่ำ เดือน 6 ที่มีตรงกับวันที่ 8 พ.ค. แต่จัดติดต่อกันถึง 9 วัน ระหว่างวันที่ 2-10 พ.ค. ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยความร่วมมือครั้งสำคัญของหลาย ๆ ฝ่าย ซึ่งหลัก ๆ ก็ประกอบด้วย... ใฝ่ กวง ชัน มูลนิธิส่งเสริมพุทธศาสนาเพื่อสังคม ในพระสังฆราชูปถัมภ์, มูลนิธิส่งเสริมพุทธธรรมสากลประเทศไทย, กรมกิจการพลเรือนทหารบก, อิมแพ็คเมืองทองธานี, บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

ถามว่าไฮไลต์ที่น่าสนใจของงานนั้นนอกจากการบูชาในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ตามปกติแล้ว...มีอะไรบ้าง ? ก็ต้องตอบว่า...มีหลายสิ่งหลายอย่าง !! เริ่มจาก...มีการอัญเชิญองค์ “พระโพธิสัตว์กวนอิม” มาจากไต้หวัน ซึ่งเป็นองค์ที่เคยได้รับการอัญเชิญไปเป็นประธานในพิธีสวดสำคัญ ๆ มาแล้วเกือบทั่วโลก โดยองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมองค์นี้มีความสูงถึงประมาณ 8 เมตร หน้าหนักกว่า 1,000 กก. เคลือบทองสวยงามมาก

นอกจากนี้ พุทธศาสนิกชนที่ไปร่วมงานเทศกาลยังจะมีโอกาสได้ร่วมนมัสการ “พระบรมสารีริกธาตุ” ที่มีการอัญเชิญมาประดิษฐานในงา และไม้เท้า...ผู้เข้าร่วมงานยังจะมีโอกาสได้เห็น-ได้ชม “พระคัมภีร์โบราณ จารึกด้วยอักษรขอมโบราณ” บรรจุในกล่องไม้สัก ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งอัญเชิญมาจากพระอารามหลวงวัดราชบพิธตรีรัตนโกสินทร์มาถวายราชวโรหาร

และอีกหนึ่งไฮไลต์คือ “พระคัมภีร์โบราณสมัยราชวงศ์หยวน”

โดยจะมีพิธีสวดมนต์จากบทสวดในพระคัมภีร์โบราณนี้ด้วย !!

พระคัมภีร์โบราณดังกล่าวนี้ “จารึกตัวอักษรด้วยทองคำแท้” ด้วยฝีมือหนึ่งในจิตรกรเอกยุคโบราณของจีน คือ “จ้าวเมิ่งฝู่” ผู้ประดิษฐ์อักษรจีน โดยจารึกขึ้นสมัยราชวงศ์หยวน เมื่อราว 400 ปีมาแล้ว และตกทอดมาถึง ใฝ่ กวง ชัน ซึ่งจ้าวเมิ่งฝู่จิตรกรเอกผู้นี้บวามีความสามารถสูงสุดที่คิดแบบ ตัวอักษรภาษาจีน เขาใช้ปากเขียนบทสวดด้วยทองคำลงในพระคัมภีร์ ในสมัย ราชวงศ์หยวน ระหว่างปี ค.ศ. 1254 - 1322

มีเรื่องเล่าต่อ ๆ กันมาว่า... จ้าวเมิ่งฝู่เป็นคนขยันมาก จะนั่งทำงานอยู่ตรงบ่อน้ำหน้าบ้านเป็นประจำ และใช้บ่อน้ำหน้าบ้านล้างปากตลอดชีวิตการทำงาน กระทั่งน้ำในบ่อเปลี่ยนสีตามสีปากกันทีเดียว

พระคัมภีร์โบราณจารึกตัวอักษรด้วยทองคำแท้ มีใช้แค่ถูกนำมา ให้ชาวพุทธไทยได้ชมเฉย ๆ แต่ในวันที่ 8 พ.ค. ซึ่งเป็นวันวิสาขบูชา จะมี พิธี “สวดมนต์เพื่อความสุขสวัสดิ์” จากบทสวดในพระคัมภีร์ บทสวดที่ชื่อ “สมปุณโพรสูตร” บทสวดหัวใจพระสูตร : พระมหากษัตริย์บุญ ซึ่งเป็นการนำพระคัมภีร์เก่าแก่มากกว่า 400 ปีออกมาสวดมนต์เป็นครั้งแรก !!

“เราจะเนรมิตอาคาร 4 ชั้นที่กว่า 19,000 ตร.ม. ให้สวยงาม โดยจะมีองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมตั้งเด่นสง่างาม และประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ให้พุทธศาสนิกชนได้มาสักการบูชาด้วยจิตที่สงบอย่างยิ่ง ส่วนบริเวณ ภายนอกจะแบ่งออกเป็นซุ้มกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึง ซุ้มอาหารเจ, ซุ้มฝึกอาชีพฟรี เพื่อนำไปสร้างงานสร้างอาชีพ ตลอดทั้ง 9 วัน” ...เป็นการระดมของ สุนิธิ เปล่งเสียง ผู้อำนวยการอิมแพ็ค เมืองทองธานี

ขณะที่ ภัณฑุณี อัมพิกา อัครชินญาณ ประธานมูลนิธิพุทธศาสนาเพื่อสังคมฯ เปิดเผยว่า... ที่ผ่าน ๆ มามูลนิธิได้จัด “พิธีสวดมนต์แบบมหายาน” ประจำปี ที่ธรรมสถาน ใฝ่ กวง ชัน ซึ่งตั้งอยู่บนชั้น 32 อาคารอเวนิวบี ถนนพระราม 9 เป็นประจำ โดยมีพุทธศาสนิกชนมาร่วมพิธีมากชิ้นเรื่อย ๆ ตามลำดับ จนเมื่อปีที่แล้วต้องขยายสถานที่จัดไปที่สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต ซึ่งสามารถจุคนได้ประมาณ 2,000 คน แต่ปรากฏ ว่ามีผู้มาร่วมงานถึงประมาณ 4,000 คน สถานที่ยังรองรับคนได้ไม่เพียงพอ ดังนั้น ในปีนี้ทางมูลนิธิจึงจะจัดพิธีขึ้นที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยจะมีการจัดพิธีสวดมนต์ครั้งยิ่งใหญ่กว่าทุก ๆ ปีที่ผ่านมา

“พิธีปีนี้จะจัดขึ้นภายใต้ชื่อ เทศกาลวิสาขบูชากาญจนาภิเษก พระโพธิสัตว์กวนอิม ซึ่งเรามีความประสงค์ให้ชาวพุทธในประเทศไทยได้มีโอกาส มาสวดมนต์ร่วมกัน รวมถึงจะได้ร่วมนมัสการองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมที่อัญเชิญมาจากไต้หวัน ซึ่งเป็นองค์ที่ได้รับการอัญเชิญให้เดินทางไปเป็นประธาน ในพิธีสวดมาแล้วเกือบทั่วโลก ตลอดจนจะได้มีโอกาสได้ร่วมนมัสการ พระบรมสารีริกธาตุ ที่เราได้เชิญมาในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย” ...ภัณฑุณีอัมพิกา ระบุ ทั้งนี้ งานเทศกาลวิสาขบูชา งานนี้มีเบอร์โทรศัพท์คือ โทร. 0-2645- 0598 สำหรับชาวพุทธที่ต้องการทราบข้อมูลอื่น ๆ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เมืองไทยยุคนี้มีหลาย ๆ เรื่องที่ทำให้คนไทยต้องเป็นทุกข์

เร็ว ๆ นี้กำลังจะมีสิ่งมงคล-มีพิธีมงคลเพื่อความขุขสวัสดิ์

“วิสาขบูชา” มาช่วยกันภาวนาให้ไทยสิ้นเคราะห์สิ้นโศก รับโชค เสียที !!